

สรุปมติการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๙/๒๕๖๔ วันอังคารที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมกำธร สุวรรณกิจ อาคาร ๑ ชั้น ๑ กรมอนามัย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
วาระที่ ๑ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ	<p>๑. ขอขอบคุณทีมงานกรมอนามัย ทุกหน่วยที่ร่วมกับสนับสนุนการขับเคลื่อนงานร่วมกับ EOC กรมอนามัย และปรับภารกิจ/กิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อรองรับ/สนับสนุนการดำเนินงานในสถานการณ์ COVID – 19 และการดูแลสุขภาพประชาชนในภาวะที่มีความเสี่ยงสูง</p> <p>๒. เน้นย้ำทุกหน่วยงาน อย่าละเลยภารกิจประจำ โดยให้เร่งดำเนินการให้บรรลุตามภารกิจหลักกรมอนามัย และเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้ได้ตามเป้าหมาย</p> <p>๓. หน่วยงานเตรียมการ ดังนี้ ๑) เร่งรัดการดำเนินการ และเบิกจ่ายงบประมาณ ปี ๖๔ ให้ได้ตามแผนและเป้าหมายที่กำหนด ๒) เตรียมการชี้แจงงบประมาณ ปี ๖๕ ๓) ปรับปรุงแผนปฏิบัติการ แผนงานโครงการ และภารกิจ ปี ๖๕ ให้ทันต่อสถานการณ์</p>	รับทราบ
วาระที่ ๒ รับรองรายงานการประชุมกรมอนามัย	รายงานการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๘/๒๕๖๔ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔	รับทราบ รับรองรายงานการประชุม
<p>วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง</p> <p>๓.๑ สรุปผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</p>	<p>กค. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ณ ๓๑ พ.ค.๖๔ ดังนี้</p> <p>๑) งบลงทุน ๑ รายการ งบกลาง COVID – 19 เบิกจ่าย ๗๙.๘๖%</p> <p>๒) ภาพรวม ๔ งบรายจ่าย เบิกจ่าย ๖๑.๕๗% (เป้าหมายกรม อ. ๗๒%) ต่ำกว่าเป้าหมาย หน่วยงาน เบิกจ่ายสูงสุด ส่วนกลาง ได้แก่ กผ. ส่วนภูมิภาค ได้แก่ ศทป. ทั้งนี้ หากเบิกจ่ายไม่ได้ตามเป้าหมาย จะถูกเรียกคืนงบประมาณกลับมาที่กรมอนามัย หลังจากหักงบบุคลากร ๑๐%</p> <p>๓) งบลงทุนเหลือจ่าย คงเหลือ ๗ หน่วยงาน ๑๓ รายการ</p> <p>๔) งบลงทุนปี ๖๔ เบิกจ่าย ๙๑,๔๖๙,๑๐๔.๔๕ บาท รอส่งมอบ ๘๓,๔๓๓,๕๘๐ บาท เหลือจ่าย ๔,๓๘๔,๒๐๘.๔๔ บาท</p> <p>ทั้งนี้ งบกลางฯ รอบที่ ๑ เบิกจ่ายให้เสร็จภายใน ก.ค.๖๔ และงบลงทุนเหลือจ่ายเบิกจ่ายให้เสร็จภายใน ก.ย.๖๔ ทั้งนี้ ประธานฯ เร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณ</p>	<p>รับทราบ มอบหน่วยงานดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. กผ. นำส่งรายงานข้อมูลงบลงทุนปี ๖๕ กลับให้หน่วยงาน เพื่อพิจารณาทบทวนและเตรียมพร้อมเอกสาร โดยเฉพาะคุณสมบัติ (Spec.) ผู้รับจ้าง การประมาณการ และแบบแผน</p> <p>๒. นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รอง อธ. กจ. กพร. จัดทำร่างผลการปฏิบัติงานรอบ ๖ เดือนหลัง เพื่อส่งให้หน่วยงานเตรียมข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเงินเดือนต่อไป</p>
๓.๒ ความก้าวหน้าการจัดสรรงบกลาง ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาแก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก เมษายน 2564 และงบประมาณโครงการที่มีวัตถุประสงค์ทางการแพทย์และสาธารณสุข	<p>กผ. รายงานการบริหารงบประมาณ งบกลาง COVID – 19 รอบ ๒ และงบเงินกู้ (ที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร) ดังนี้</p> <p>๑) งบกลางฯ ๑๗๑.๔๙๘๑ ลบ. จัดสรร ๑๖๐.๑๔๖๙ ลบ.</p> <p>๒) งบเงินกู้จัดสรรเต็มวงเงิน ๒๒๔.๑๓๘๔ ลบ. (คาดว่าสำนักงบประมาณจะดำเนินการให้เสร็จภายใน ๗ – ๑๑ มิ.ย.๖๔ และจัดสรรงบประมาณมายังกรมอนามัย ช่วงกลางเดือน มิ.ย.๖๔) เมื่อเทียบกับการจัดสรรงบประมาณ ปี ๖๔ กับการคาดการณ์ (ร่าง) จัดสรรปี ๖๕ ภาพรวมลดลง งบดำเนินการ</p>	รับทราบ และมอบ กผ.ร่วมกับทุกหน่วยงานเตรียมข้อมูล สำหรับใช้ในการ ชี้แจงคณะกรรมการฯ และการติดตามผลลัพธ์ผลกระทบ/

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
<p>ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจ และสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. ๒๕๖๓ เพิ่มเติม</p>	<p>จะถูกปรับลดจากเดิม ๓% ดังนั้น ภาพรวมไตรมาส ๔ งบประมาณทั้งหมดจะรวมกัน โดยส่วนกลาง และ ศอ. ต้องจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับการดำเนินการแบบเร่งด่วน และให้หน่วยเจ้าภาพเร่งจัดสรร ดำเนินการให้เสร็จ</p> <p>๓) สำหรับการชี้แจงงบประมาณ ปี ๖๕ มีรายละเอียดดังนี้ ๑) ช่วงปลายเดือน เม.ย. ถึงต้น ก.ค.๖๔ งบฯ จะเริ่มเข้าสู่สภาผู้แทนฯ พิจารณา ซึ่งขณะนี้มีการทำ(ร่าง) คณะกรรมาธิการฯ ดังเอกสารแนบ และในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขได้มีการเตรียมการตัวบุคคลที่จะร่วมเป็นผู้ชี้แจงฯ แล้ว และจากการประชุมเตรียมการบริหารงบประมาณเมื่อวันที่ ๗ มิ.ย.๖๔ มีมติให้ทุกหน่วยงานเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง อีกทั้ง มอบ สกท./สส.ปรับแผนการจัดสรรงบประมาณ รวมถึงรายการงบกลาง และประมาณเดือน กค.๖๔ ให้มีการตั้งทีมเพื่อสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานส่วนภูมิภาค</p> <p>๔) ในส่วน (ร่าง) กำหนดการพิจารณา ร่าง พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๖๕ ภาพรวมกระทรวงสาธารณสุข ที่จะเข้าชี้แจง ในช่วงวันที่ ๒๓ - ๒๔ มิ.ย.๖๔ และวันที่ ๑๒ - ๑๖ ก.ค.๖๔ โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเข้าร่วมชี้แจง ทั้งนี้ ประธานการประชุมฯ เน้นให้ผู้บริหาร/ผู้รับผิดชอบให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดทำแผนฯ รวมถึงงบประมาณ และมอบ กผ. ร่วมกับหน่วยงานเตรียมข้อมูลสำหรับการชี้แจงคณะกรรมาธิการฯ และต้องมีการติดตามผลลัพธ์/ผลกระทบ และให้หน่วยงาน ดำเนินการ ดังนี้ ๑) ให้บริหารจัดการงบประมาณ ให้ได้ ตามเป้าหมาย ๒) การประเมิน/ติดตามงบประมาณ แต่ละหน่วยงาน ต้องมีการติดตามอย่างเป็นระบบ โดยเน้นย้ำทุกหน่วยไม่ควรคืนเงินกลับมาคลังของ กรมอนามัย เนื่องจากจะส่งผลกับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป และ กค.แจ้งเพิ่มเติมว่า หน่วยงานที่จะโอนเงินระหว่างหน่วยงาน ต้องดำเนินการ (โอน) ให้เสร็จภายในเดือน มิ.ย.๖๔</p>	
<p>วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อทราบ ๕.๑ ความก้าวหน้าการเตรียมการลงนาม บันทึกข้อตกลง (MOU)</p>	<p>สส.นำเสนอการเตรียมการลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) พร้อมกันทุกกลุ่มวัย ตามวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ กรอบบูรณาการความร่วมมือ ได้แก่ ๑) สตรีและเด็กปฐมวัย กรอบฯ “ครอบครัวเป็นฐาน ชุมชนร่วมสร้าง สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยคุณภาพ บริการมาตรฐาน เข้าถึง ครอบคลุม เท่าเทียม โดยยึดเด็กเป็นศูนย์กลาง” ๒) วัยเรียนวัยรุ่น ๓) วัยทำงาน กรอบฯ ๔G ๔) ผู้สูงอายุ กรอบฯ ๔S โดยเสนอให้ที่ประชุมเห็นชอบ ตามกรอบแนวทางการบูรณาการ Timeline และเร่งรัดการดำเนินงานตาม Cluster พร้อมทั้งให้นำเสนอ ต่อที่ประชุมกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ ที่ประชุมฯ เสนอให้พิจารณาข้อแตกต่างของแต่ละกลุ่มวัย โดยควร จัดการ MOU เป็น ๓ รอบ ในช่วงเดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๔ และให้นำ Platform กลางมาใช้เป็นเครื่องมือ ช่วยในการบูรณาการ ปรับวิธีการทำงานก่อนการ MOU กลุ่มภารกิจร่วมกันพิจารณาข้อดีข้อด้อยของการ บูรณาการ และการ MOU ต้องได้ Output Outcome</p>	<p>รับทราบ และมอบ สส.ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. พิจารณาข้อแตกต่างของแต่ละกลุ่มวัย ๒. จัดทำ MOU ๓ รอบ ในเดือน ก.ค. - ก.ย. ๖๔ และให้นำ Platform กลางมาใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการบูรณาการ ๓. ปรับวิธีการทำงานก่อนการทำ MOU ๔. พิจารณาข้อดี-ข้อด้อยของการบูรณาการ และการ MOU ต้องให้ได้ Output Outcome
<p>๕.๒ ความก้าวหน้าการจัดงานวันอนามัย สิ่งแวดล้อมไทย ประจำปี ๒๕๖๔</p>	<p>สว.นำเสนอการจัดประชุมวันอนามัยสิ่งแวดล้อม ปี ๖๔ กำหนดจัดประชุม ๑ ก.ค.๖๔ ณ ห้องโถงอาคาร ๑ และห้องประชุมภัทร สุวรรณกิจ กรมอนามัย ประกอบด้วย ๗ ภาคีเครือข่ายร่วมจัดงาน กลุ่มเป้าหมาย</p>	<p>รับทราบ มอบ สว. ดำเนินการดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. เพิ่มกิจกรรมของ ๗ ภาคีเครือข่าย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
	ผู้ร่วมงาน ๕๐ คน โดยมี รมว.กระทรวงสาธารณสุข เป็นประธาน หัวข้อการประชุม “อนามัยสิ่งแวดล้อมไทย มิติใหม่สู่ความท้าทายในอนาคต” แนวทางการจัดกิจกรรม ตามวัตถุประสงค์ ๓ ข้อ ๔ กิจกรรม ทั้งนี้ ประธานฯ ให้เพิ่มกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ ๗ ภาคีเครือข่าย และให้ทำหนังสือขอพระราชดำรัส/กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ รูปแบบออนไลน์	๒. จัดทำหนังสือขอพระราชดำรัส หรือกราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ในรูปแบบออนไลน์
๕.๓ แนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาสถานที่ทำงานน่าอยู่ น่าทำงาน (HWP) ตามชีวิตที่ ๒.๒ รอบ ๒	สว.นำเสนอผลการดำเนินงาน Healthy Workplace รอบ ๕ เดือนแรก พบว่า ผลการประเมินฯ ส่วนกลาง คะแนนเฉลี่ย ๗๕.๐๑ สูงสุด ได้แก่ สว. ส่วนภูมิภาคคะแนนเฉลี่ย ๗๘.๗๒ สูงสุด ศอ.๔, ๕, ๖ และแผนการดำเนินงาน Healthy Workplace ช่วงเดือน มิ.ย. - ก.ค.๖๔ ดังนี้ ๑) จัดประชุมชี้แจงเกณฑ์การประเมิน ส่วนภูมิภาค ครั้งที่ ๒ ๒) หน่วยงานดำเนินการพัฒนาสถานที่ทำงาน ๓) ประชุมเตรียมความพร้อมและชี้แจงการเข้าตรวจประเมินครั้งที่ ๔ ๔) คณะกรรมการดำเนินการตรวจประเมินฯ ๕) รายงานผลคะแนน ตชว. ๒.๒ ๖) ติดตามผลการดำเนินงาน และ ๗) ประกาศหน่วยงานต้นแบบ สถานที่ทำงานน่าอยู่ฯ ทั้งนี้ อธ. เร่งรัดให้หน่วยงานจัดเก็บของให้เรียบร้อย เพื่อจะได้มีพื้นที่ว่างให้กับหน่วยงานที่ต้องการใช้พื้นที่ และ ผอ.ศอ.๙ เสนอให้มี คกก.กลางเป็นผู้ประเมินฯ และให้ กจ. กับ กพร. พิจารณาให้คะแนน ตชว. และเพิ่มเงินเดือน	รับทราบ และมอบหน่วยงาน ดังนี้ ๑. สล. เร่งการจัดเก็บของให้เรียบร้อย ๒. กจ. กับ กพร. พิจารณาเรื่องการประเมินให้คะแนน ตชว. และการเพิ่มเงินเดือน
๕.๔ ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบาย: คนไทยรอบรู้ดี สุขภาพดี อารมณ์ดี “การพัฒนาาระบบและกลไกการพัฒนาและยกระดับมาตรฐานอาหารริมบาทวิถี (Street Food Good Health) และตลาดนัด น่าซื้อ (Healthy Market)”	สอน.นำเสนอความก้าวหน้าการพัฒนาและยกระดับอาหารริมบาทวิถี และตลาดนัดน่าซื้อ โดยมีเป้าหมายการดำเนินงาน รอบ ๙ และ ๑๒ เดือน คือ จนท. สธ.ประเมินและเฝ้าระวังสถานประกอบการ ๗๗ จังหวัด ผ่านเกณฑ์ ๗๗ จังหวัด ผลการขับเคลื่อนพื้นที่เป้าหมาย ครอบคลุม ๗๗ จังหวัด ประเมินตนเอง ๑๐๐% และผลการเฝ้าระวังฯ อาหารริมบาทวิถี ๕๓.๒๕% และตลาดนัด ๕๔.๕๕% พร้อมทั้งจัดส่งคู่มือฯ ให้กับพื้นที่ และได้จัดประชุม ศอ.เพื่อติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนฯ ในช่วง ๑๔ พ.ค. - ๑ มิ.ย.๖๔ ทั้งนี้ มีข้อเสนอให้ส่วนกลางสนับสนุนการดำเนินงาน ประสานความเข้าใจรายงาน ตชว. และปรับรูปแบบการรายงาน รวมถึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนา ในเรื่องการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการได้รับการ ศึกษาศึกษา การสนับสนุนชุดทดสอบ/ป้ายรับรองฯ และจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอแก่หน่วยงานในระดับพื้นที่ ทั้งนี้ ประธานการประชุมฯ ให้ทบทวน ๑) ความเข้าใจวิธีการ/แนวทางการดำเนินงาน ในตลาด กับอาหารริมบาทวิถี ๒) ความก้าวหน้าการลงทะเบียนการจดทะเบียนฯ ๓) เป้าหมายตลาด ใน TSC และให้นำเสนอในที่ประชุม EOC กรมอนามัย และ ๔) ขยายพื้นที่การรับรองมาตรฐาน SHA และให้นำเสนอเพื่อการพัฒนาเป็นข้อสั่งการ และเสนอที่ประชุม EOC กสธ. และ ผอ.ศปก. แสดงความเห็น ว่า ควรเพิ่มเนื้อหา เรื่องผลการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ที่ใช้เครื่องมือต่างๆ	รับทราบ และมอบ สอน. ดำเนินการดังนี้ ๑. รายงานความก้าวหน้าการลงทะเบียนการจดทะเบียนฯ และเป้าหมายตลาดใน TSC และนำเสนอในที่ประชุม EOC กรมอนามัย ๒. ขยายพื้นที่การรับรองมาตรฐาน SHA และนำเสนอในที่ประชุม EOC กรมอนามัย ๓. นำข้อเสนอเพื่อการพัฒนาเป็นข้อสั่งการ และเสนอในที่ประชุม EOC กระทรวงสาธารณสุข
๕.๕ ก้าวทำใจ Season ๓ what 's next ?	กกส. ขอความร่วมมือเขตสุขภาพร่วมขับเคลื่อนก้าวทำใจ Season ๓ ให้ประชาชนสัมพันธ์ และลงทะเบียน พร้อมทั้งส่งผลกิจกรรมออกกำลังกายเข้าในระบบฯ โดยมีเป้าหมาย ๓ ล้านคน อีกทั้งได้ขยายเวลา สำหรับรางวัลผู้พิชิตก้าวทำใจ เพิ่มอีก ๖๐ วัน เป็นสิ้นสุดวันที่ ๗ ส.ค.๖๔ ทั้งนี้ ประธานฯ ขอให้ทุกหน่วยงาน ร่วมกันขับเคลื่อนฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย ๓ ล้านคน และเพื่อเป็นการเพิ่มจำนวนผู้ลงทะเบียนฯ จึงควรเร่งรัดฯ ในสถานศึกษา และ GFP เพื่อให้ได้ตามเป้าหมาย	รับทราบ ให้ทุกหน่วยช่วยประชาสัมพันธ์ เพื่อให้บรรลุผลตามเป้าหมาย

วาระการประชุม	สรุปประเด็น/สถานการณ์	มติ/ข้อสั่งการของอธิบดี
<p>๕.๖ การสำรวจเบื้องต้น (Rapid Survey) ถึงผลกระทบของสถานการณ์ COVID – 19 ต่อการให้บริการในคลินิกฝากครรภ์ (ANC) และคลินิกเด็กสุขภาพดี (WCC)</p>	<p>สภ.นำเสนอผลสำรวจผลกระทบของสถานการณ์ COVID – 19 ต่อการให้บริการในคลินิกฝากครรภ์ และคลินิกเด็กสุขภาพดี กลุ่มเป้าหมาย ๔๓ คน พื้นที่ ๕ จังหวัด พบว่า ผลกระทบมากที่สุด คือ การให้บริการและบุคลากร น้อยที่สุด คือ งบประมาณการดำเนินงาน ความครอบคลุมการได้รับวัคซีน และการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ โดยเสนอให้มีการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ แนวทางการปฏิบัติงาน ให้มีความสำคัญกับงานบริการและการสร้างความสมดุลชีวิต ทั้งนี้ ประธานการประชุมฯ มอบ Cluster สตรีและเด็กปฐมวัยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสื่อสาร และเร่งดำเนินการในส่วนที่จะดำเนินการต่อไป</p>	<p>รับทราบ</p>
<p>วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ</p>	<p>๖.๑ กผ. แจ้งเรื่องการชี้แจง Timeline แผนการเข้าชี้แจงงบประมาณ ปี ๖๕ ของกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งจะเริ่มชี้แจงฯ ตั้งแต่วันที่ ๑๑ มิ.ย.๖๔</p> <p>๖.๒ นัดหมายการประชุมกรมอนามัย ครั้งที่ ๑๐/๖๔ วันอังคารที่ ๑๓ ก.ค.๖๔</p>	<p>รับทราบ มอบ กผ.เตรียมปฏิทินการชี้แจงงบประมาณ และเตรียมความพร้อมหน่วยงาน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>รับทราบ</p>